

ที่ ศธ. ๖๒๐๖/ ๗.๐๓๖๘



มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการฯ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / สาธารณสุขอำเภอ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดอื่นทุกแห่ง / ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล / คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ / และหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมวิชาการฯ พร้อมใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอร์มการลงทะเบียน จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ ๘ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ พยาบาลเวชปฏิบัติ การบริหารจัดการกรณี ภัยพิบัติ การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในภาวะฉุกเฉิน การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในภาวะฉุกเฉิน การใส่ยาและสรีรวิทยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การใส่ยาในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุ และข้อควรระวังการคัดกรอง แนวทางการ ดูแลผู้ป่วยเด็ก การบริหารยาในผู้ป่วยเด็ก มุมมองในการเลือกใช้แพทย์ทางเลือกในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน ชุมชน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : ความจริงทางการแพทย์ และขอบเขตทางกฎหมาย และพยาบาลเวชปฏิบัติ : ประเด็น กฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทัล คณะพยาบาลศาสตร์พิจารณาเห็นว่า การอบรมฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ของท่านเป็นอย่างยิ่ง คณะฯ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมฯ ด้วยการส่งใบสมัครพร้อมชำระเงิน ค่าลงทะเบียนคนละ ๕,๘๐๐ บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิเบิก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ website คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา <http://nurse.buu.ac.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา ชิมเทียม เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๘๒๐ E-mail: wasanaa@buu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมวิชาการฯ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ โดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จุลเมตต์)
คณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

งานบริการวิชาการ

คุณวาสนา ชิมเทียม

โทรศัพท์ (๐๓๘) ๑๐๒๘๒๐ โทรสาร (๐๓๘) ๓๙๓๔๗๙